



ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๒๒

ดิน น้ำ ลม ไฟ

หมอดินอาสา คือ เกษตรกรที่เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในระดับจังหวัด ซึ่งได้จัดตั้งเป็นเครือข่ายปฏิบัติงานในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เรียกว่า หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมอดินอาสาประจำตำบล หมอดินอาสาประจำอำเภอ และหมอดินอาสาประจำจังหวัด อาสาเข้าช่วยกรมพัฒนาที่ดิน ดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดิน และเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในชุมชนเคียงคู่ไปกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน

นายสุเมธ เศรษฐระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักทางด้านวิชาการที่มีส่วนช่วยชาวนาในการสำรวจดินและการพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีสถานีพัฒนาที่ดินกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีหมอดินอาสาอยู่จำนวนกว่า

เดินหน้าขับเคลื่อนหมอดินอาสา



80,000 คน เป็นผู้ช่วยของกรมพัฒนาที่ดิน ในการทำหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในพื้นที่ ให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติเองและถ่ายทอด



ตรวจสอบสภาพดินเอง

ชาลทุน มีปัญหาด้านสุขภาพตามมา เพราะผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง จึงคิดเปลี่ยนวิถีมาเริ่มต้นใหม่ด้วยการทำเกษตรแบบระบบอินทรีย์ โดยตนเองได้เข้าไปขอคำปรึกษากับกรมพัฒนาที่ดิน และได้รับความรู้เรื่องดินจากกรมพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ จนปัจจุบันได้เป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน โดยได้นำความรู้ที่ได้ นำไปถ่ายทอดต่อให้เกษตรกรในพื้นที่ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกษตรกรในพื้นที่ลด

ความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ ต่อไป
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน และน้ำเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ มีทั้งการป้องกันและแก้ไขการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีการปรับปรุงบำรุงดินที่



ผลิตปุ๋ยชีวภาพ



ผลิตปุ๋ยชีวภาพ

เหมาะสมและต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป จะทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และยังปลอดภัยไป
ตั้งแต่ นายทองดี อินทร์ หมอดินอาสาดีเด่นจังหวัดลำพูน ที่ผันชีวิตจากเกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมแล้วทำไร่น้อย

ต้นทุนการผลิตมากขึ้น ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี ทำให้ผลผลิตของตนเองราคาดีตามไปด้วยเพราะเป็นการทำการเกษตรแบบอินทรีย์
จึงจะได้มีเกษตรกรหลายรายในพื้นที่ที่หันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ที่มีการพัฒนาดินโดยการลดการใช้สารเคมีกันมากขึ้น
"การเป็นหมอดินอาสาไม่ใช่เรื่องยาก หากเกษตรกรมีใจรักและเสียสละ เพียงส่งต่อความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรที่ใกล้เคียงจากบ้านที่เกษตรกรไทยทำเกษตรกรรมได้อย่าง

นายทองดี อินทร์ หมอดินอาสาดีเด่นจังหวัดลำพูน ที่ผันชีวิตจากเกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมแล้วทำไร่น้อย